

ด่วนที่สุด

ที่ สธ ๐๒๑๑/๒๑๙๑



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
 รับเลขที่ 5917
 วันที่ 27 มิ.ย. 2565
 เวลา _____ น.

กระทรวงสาธารณสุข

ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕

เรื่อง แจ้งข้อสั่งการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณี โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย ข้อสั่งการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณี โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่สถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีการแพร่ระบาดอย่างกว้างขวาง ในทุกทวีป ทั่วโลก ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและเจ็บป่วยเป็นจำนวนมาก สำหรับประเทศไทย กระทรวงสาธารณสุข ได้ดำเนินการเปิดศูนย์ปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณี โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ติดตามการสั่งการ และการดำเนินงานต่อสถานการณ์ของโรค นั้น

กระทรวงสาธารณสุข โดยสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พิจารณาแล้วเพื่อให้ การดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามนโยบายของผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข จึงขอแจ้งข้อสั่งการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณี โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๕ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย และขอให้รายงานการดำเนินการ ตามข้อสั่งการในแบบรายงานตาม QR Code ที่ปรากฏด้านล่างนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการต่อไปด้วย

ถพ อภ. สสจ.

- เรืองเดช วัฒนกุล

- แจ่ม พท./สสช.

- จ.ร. อพ. นว. นศบ. สสจ. นนท.

ขอแสดงความนับถือ

(นายธงชัย กิ่งดีหัตถการ)

รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข

หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านสนับสนุนงานบริการสุขภาพ
ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข

<input type="checkbox"/>	อนุมัติ/อนุญาต
<input type="checkbox"/>	ชอบ
<input type="checkbox"/>	ลงนัด
<input type="checkbox"/>	ลงนาม
<input type="checkbox"/>	มอบ
<input type="checkbox"/>	ทราบ

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

กองสาธารณสุขฉุกเฉิน

โทรศัพท์ ๐ ๒๕๕๐ ๑๐๙๙

โทรสาร ๐ ๒๕๕๐ ๑๗๗๑



ข้อสั่งการฯ ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์
และสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019



แบบรายงานผลฯ

ข้อสั่งการประจำวัน

(นายธงชัย บุญอำพันธ์)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา
30 มิ.ย. 2565



ข้อสั่งการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข
(Public Health Emergency Operation Center)
กรณี โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 465
ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2565

22/06-465

รฟ	ข้อสั่งการ	ผลการดำเนินงาน	
		อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว
1	คณะกรรมการประมวลสถานการณ์ COVID-19 กระทรวงสาธารณสุข (MOPH intelligence Unit: MIU) รับทราบการประเมินความคุ้มค่าของ Evusheld® สำหรับป้องกันโรคโควิด-19 ในผู้ป่วยที่มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง กลุ่มต่างๆ ในประเทศไทย ตามที่คณะกรรมการประมวลสถานการณ์ COVID-19 กระทรวงสาธารณสุข เสนอ มอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับข้อพิจารณาเชิงนโยบายตามที่คณะกรรมการประมวลสถานการณ์ COVID-19 กระทรวง สาธารณสุข เสนอ ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป	/	
2	กลุ่มภารกิจตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT) มอบกรมควบคุมโรค ดำเนินการ 1) การคาดการณ์สถานการณ์ (scenario) โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภายหลังเข้าสู่ระยะการเป็นโรคประจำถิ่น โดยคาดการณ์ในระยะ 1 ปี 2) วิเคราะห์จำนวนผู้ติดเชื้อ อัตราป่วยตาย และผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาพยาบาล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในแต่ละสายพันธุ์ 3) สรุปสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในระยะเปลี่ยนผ่านสู่การเป็นโรคประจำถิ่น และศักยภาพในการป้องกัน ควบคุมโรค การรักษาพยาบาล ภายหลังเข้าสู่ระยะการเป็นโรคประจำถิ่น เพื่อรายงานสถานการณ์ต่อศูนย์ปฏิบัติการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศปก.ศบค.) และศูนย์บริหารสถานการณ์ โควิด-19 (ศบค.) พิจารณา ประกอบการวางแผนดำเนินการในระยะถัดไป	/	
3	กลุ่มภารกิจยุทธศาสตร์และวิชาการ (STAG) 1. เห็นชอบในหลักการ การปรับระดับพื้นที่สถานการณ์ทั่วราชอาณาจักร ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และ มาตรการป้องกันควบคุมโรค ตามที่กรมควบคุมโรคเสนอ มอบกรมควบคุมโรครับข้อเสนอนี้จากที่ประชุม ในประเด็นข้อเสนอมุ่งผ่อนคลายมาตรการป้องกันควบคุมโรค เปลี่ยนผ่านสู่ระยะ Post-pandemic ประเด็น - มาตรการสวมหน้ากากอนามัย - มาตรการ Thailand Pass เสนอต่อศูนย์ปฏิบัติการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศปก.ศบค.) และศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) พิจารณา 2. มอบกรมการแพทย์ ประสานร่วมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับระยะเวลาในการกักตัวสำหรับผู้ติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 กรณีได้รับวัคซีนโควิด-19 เพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านสู่การเป็นโรคประจำถิ่น เสนอต่อที่ประชุม ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณี โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงสาธารณสุข พิจารณา	/	
4	กลุ่มภารกิจปฏิบัติการ (Operation) 1. มอบกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ สื่อสารแนวทางการดำเนินการรายงานข้อมูลผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ผ่านระบบ API ให้กับโรงพยาบาลเอกชน เพื่อการรายงานข้อมูลผู้ป่วยได้อย่างครอบคลุม 2. มอบกรมการแพทย์ พิจารณาการปรับรูปแบบการลงบันทึกข้อมูลของผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ใช้ยา Molnupiravir เพื่อการเข้าถึง และการบริหารจัดการยาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3. เห็นชอบในหลักการ (ร่าง) มาตรการสังคม ชุมชน และองค์กร เมื่อเข้าสู่โรคประจำถิ่น ตามที่กรมอนามัยเสนอ มอบกรมอนามัย เสนอต่อศูนย์ปฏิบัติการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศปก.ศบค.) เพื่อบูรณาการการปฏิบัติต่อไป	/	



ข้อสั่งการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข
(Public Health Emergency Operation Center)
กรณี โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 465
ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2565

22/06-465

ที่	ข้อสั่งการ	ผลการดำเนินงาน	
		อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	คำเนิน การแล้ว
4.	<p>เห็นชอบในหลักการ คำแนะนำการให้วัคซีนโควิด-19 เพิ่มเติม จากมติที่ประชุมคณะกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ครั้งที่ 4/2565 ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2565 ประเด็น</p> <ul style="list-style-type: none">- คำแนะนำการให้วัคซีนเข็มกระตุ้น- คำแนะนำการให้วัคซีน Moderna- คำแนะนำระยะห่างของการให้วัคซีนโควิดและวัคซีนชนิดอื่น ๆ <p>ตามที่กรมควบคุมโรคเสนอ มอบหมาย</p> <ol style="list-style-type: none">1) กรมควบคุมโรค<ul style="list-style-type: none">- กำกับติดตามและสนับสนุนแผนการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้เป็นไปตามเป้าหมาย2) ผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพ/สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด/กรุงเทพมหานคร<ul style="list-style-type: none">- ให้บริการและกำกับกับการฉีดวัคซีนให้เป็นไปตามนโยบายและแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข	/	
5	<p>กลุ่มภารกิจสื่อสารความเสี่ยงและประชาสัมพันธ์ (PIO/RC)</p> <ol style="list-style-type: none">1. เน้นย้ำการสื่อสารประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับคำแนะนำในการสวมใส่หน้ากากอนามัยสำหรับกลุ่มประชาชนที่มีความเสี่ยง ในสถานที่เสี่ยง หรือกิจกรรมที่มีความเสี่ยง ในระยะเปลี่ยนผ่านการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สู่การเป็นโรคประจำถิ่น (Post-Pandemic : Endemic approach) เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชน เกี่ยวกับการปฏิบัติตัวในระยะโรคประจำถิ่นได้อย่างเหมาะสม2. สื่อสารประชาสัมพันธ์ คำแนะนำการให้วัคซีนโควิด-19 เพิ่มเติม จากมติที่ประชุมคณะกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ครั้งที่ 4/2565 ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2565 ตามที่กรมควบคุมโรคเสนอ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ ให้กับประชาชนในการเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ตามคำแนะนำได้อย่างครอบคลุม	/	/

(นายเกียรติภูมิ วงศ์รจิต)
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ผู้บัญชาการเหตุการณ์